
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2  (คร้ังที่ 1)  ประจ าปี  2566 

วันอังคารที่  30  เดือน พฤษภาคม   พ.ศ. 2566  เวลา  09.00  น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

______________________ 

 

รายชื่อผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ ประธานสภาเทศบาลฯ อับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์  

2. นายดาฮารี   ดอปอ สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 1 ดาฮารี   ดอปอ  

3. นายแวฮาซัน   แวหะยี สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 1 แวฮาซัน   แวหะยี  

4. นายไพศาล   ยะลาใด สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 1 ไพศาล   ยะลาใด  

5. นายกราซี   แวนะลัย สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 1 กราซี   แวนะลัย  

6. นายมะสดี   หะยียะปาร์ สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 1 มะสดี   หะยียะปาร์  

7. นายอุสมาน   สาแม สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 2 อุสมาน   สาแม  

8. นายอนันต์     ฮะ สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 2 อนันต ์    ฮะ  

9. นายดอเลาะ   สะหัดอีตํา สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 2 ดอเลาะ   สะหัดอีตํา  

10. นายสุพจน์   จันทร์เอียด สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 2 สุพจน์   จันทร์เอียด  

11. นางสาวนําทัย   อินอ่อน สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 2 นําทัย   อินอ่อน  

12. นายนพดล   ดวงแก้ว สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 2 นพดล   ดวงแก้ว  

13. นายสูเพียน   มายี สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 3 สูเพียน   มายี  

14. นายเด๊ะซามัน   ยูโซ๊ะ สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 3 เด๊ะซามัน   ยูโซ๊ะ  

15. นายมูฮําหมัดยากี   สามะ สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 3 มูฮําหมัดยากี   สามะ  

16. นายอุสมาน   มะแซ สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 3 อุสมาน   มะแซ  

17. นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ เลขานุการสภาเทศบาลฯ มาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ  

18.     

19.     

 

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม     

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง สาเหตุ หมายเหตุ 

1. นายอดุลย์   แวโวะ รองประธานสภาเทศบาลฯ -  

2 นายอดุลย์   สามะ สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 3 -  

 

/มตี่อ... 
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รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายเสรี    เรืองกาญจน์ นายกเทศมนตรีฯ เสรี   เรอืงกาญจน์  

2. นางรัชนี    กาญจนานุชิต รองนายกเทศมนตรฯี รัชนี   กาญจนานุชติ  

3. นายนัฏศาสตร์   เลาะแม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ นัฏศาสตร์   เลาะแม  

4. นายต่วนมาหามะอับดูลคอเดร์ 

                             ตว่นกาจิ 
เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ ตว่นมาหามะอับดูลคอเดร์ 

                        ตว่นกาจ ิ
 

5. นางสาวนันทิดา   ไชยลาภ รองปลัดเทศบาล / 
รก.ผอ.กองสวัสดิการสังคม 

นันทิดา   ไชยลาภ  

6. นางสาวรุ่งฤดี   ตั้งอนุตรกุล รองปลัดเทศบาล รุ่งฤดี   ตั้งอนุตรกุล   

7. นางนริศรา   สาและ ผูอ้ํานวยการกองคลัง นรศิรา   สาและ  

8. นายสสิกร   ยีเส็น ผูอ้ํานวยการกองช่าง สสิกร   ยีเส็น  

9. นายอุสมาน   แวหะยี หัวหนา้ฝา่ยบริหารงาน สธ. 
รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ 

อุสมาน   แวหะยี  

10. นายมุกตาร์   มายิ หัวหนา้ฝา่ยส่งเสริมการศกึษา 
รก.ผอ.กองการศึกษา 

มุกตาร ์  มายิ  

11. นางสาวสุกัลยา   สมถวนิช เจ้าพนักงานธุรการ ชง. สุกัลยา   สมถวนิช  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

หมายเหตุ  ผูม้าประชุม    17     คน  ผูไ้ม่มาประชุม        2       คน 

ผูล้าประชุม    -          คน  ผูเ้ข้าร่วมประชุม         11 คน 

 

/เปิดประชุม... 
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เปิดประชุม เวลา   09.00  น. 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะม ิ     บัดนี้  ถึงเวลาประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก และมีท่าน

เลขานุการสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ อยู่ในที่ประชุมครบองค์ประชุม ขอเรียนเชิญ  

ท่านประธานสภาเทศบาลฯ นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ ดําเนินการ

ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ต่อไป 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ เรียน คณะผู้บริหารฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ และ พนักงานเทศบาลฯ          

ประธานสภาเทศบาลฯ ตลอดจน ผูเ้ข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม  นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ 

ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  ขอเปิดการประชุมสภาเทศบาล   

เมืองสะเตงนอก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) ประจําปี  พ.ศ. 2566           

วันอังคารที่  30  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2566  เวลา 09.00 น.   ณ   ห้อง

ประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก แห่งนี้ ขอดําเนินการประชุมตามระเบียบ

วาระ ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่  1  เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์  –ไม่มี 

ประธานสภาเทศบาลฯ     
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์  - สมัยประชุมวสิามัญ   สมัยที่ 1  ประจ าปี 2566  (คร้ังท่ี 1 )   

ประธานสภาเทศบาลฯ  เมื่อวันอังคารที่  21  มีนาคม  2566   

-ตามเอกสารสําเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  

สมัยประชุมวสิามัญ  สมัยที่ 1  ประจําปี 2566 (ครั้งที่ 1 ) เมื่อวันอังคารที่  21  

มีนาคม  2566  ซึ่งได้จัดส่งให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ก่อนการประชุม

ล่วงหน้าแล้ว  เพื่อให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้อง

แล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

ท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2554  หมวด  2  การ

ประชุม  ข้อ 33 
  

 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์   สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ต้องการแก้ไขเพื่อความถูกต้อง หรอืไม่ 

ประธานสภาเทศบาลฯ   หากไม่มี ก็จะถามมต ิที่ประชุมว่า จะรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครัง้ที่ 
 

/ผา่นมาหรอืไม่… 
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ผ่านมาหรือไม่ ก่อนที่ จะลงมติขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ประชุมตาม

ข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76 ก่อน  ถ้าไม่ม ีเชญิเลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะม ิ เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  ทุกท่าน  องค์ประชุมครบ ต่อไป จะถามมตทิี่ประชุมว่า จะรับรอง 

 รายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่ผ่านมา หรือไม่  สมาชิกสภาเทศบาลฯ    

ท่านใด รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัยประชุม

วิสามัญ  สมัยที่ 1  ประจําปี 2566 (ครั้งที่ 1 ) เมื่อวันอังคารที่  21  มีนาคม  

2566   ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก โปรดยกมือ สมาชิก 

สภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่รับรอง  โปรดยกมอื ไม่ม ีถือว่าให้การรับรองครับ 
 

มติท่ีประชุม   -ให้การรับรองรายงานการประชุม   
 

ระเบียบวาระที่  3  เรื่อง  กระทู้ถาม 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์   -ไม่มี- 

ประธานสภาเทศบาลฯ  
 

มติท่ีประชุม   -รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่อง  ที่คณะกรรมการสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ตั้งข้ึนพิจารณา 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์   เสร็จแล้ว 

ประธานสภาเทศบาลฯ  -ไม่มี- 
 

มติท่ีประชุม    -รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่อง ญัตติท่ีเสนอใหม่ 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์    5.1 ญัตติ เพื่อพิจารณา ร่าง เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะเตงนอก เรื่อง 

ประธานสภาเทศบาลฯ  การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. .... ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ. 2535  ที่แก้ไขเพิ่มเติมถงึ  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2560  หนว่ยงาน  

สํานักปลัด  (เอกสารญัตติท่ี  5.1 ) 

(ผู้เสนอญัตติ นายเสรี   เรอืงกาญจน์  นายกเทศมนตรฯี) 

-ขอเชญิผูบ้ริหารฯ ช้ีแจง 
 

นายเสรี   เรืองกาญจน์  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้เข้าร่วม

นายกเทศมนตรีฯ  ประชุม ทุกท่าน   กระผม นายเสรี   เรอืงกาญจน ์  นายกเทศมนตรีเมอืง   
 

/สะเตงนอก... 
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สะเตงนอก  ขอถอนญัตติที่ 5.1  ออกจากระเบียบวาระการประชุมฯ ครั้งนี้

เนื่องจากยังไม่ผ่านขั้นตอนการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์  ขอเชญิ เลขานุการสภาฯ 

ประธานสภาเทศบาลฯ      
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะม ิ เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ   ที่เคารพ ทุกท่าน  ญัตติที่ 5.1  ยังขาดขัน้ตอนการสํารวจความคดิเห็นของ 

 ประชาชนผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม  องค์

ประชุมครบ ต่อไป จะถามมติที่ประชุมว่า  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด 

เห็นชอบอนุมัติให้ถอน  ญัตติที่ 5.1  ญัตติ เพื่อพิจารณา ร่าง เทศบัญญัติ

เทศบาลเมือง    สะเตงนอก เรื่อง  การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. .... ออกตาม

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 3)  

พ.ศ. 2560  หน่วยงาน  สํานักปลัด  ออกจากระเบียบวาระการประชุมครั้งนี ้

หรอืไม่  โปรดยกมอื  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบ  โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม -เห็นชอบใหถ้อนญัตติท่ี 5.1  จ านวน    15    เสียง 

 -ไม่เห็นชอบใหถ้อนญัตติท่ี 5.1 จ านวน     -    เสียง 

 -งดออกเสียง    จ านวน     1    เสียง 
 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ อนุมัติเห็นชอบให้ถอน  ญัตติที่ 5.1  ญัตติ 

เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะเตงนอก เรื่อง  การจัดการสิ่ง

ปฏิกูล พ.ศ. .... ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535        

ทีแ่ก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2560  หน่วยงาน  สํานักปลัด  ออกจาก

ระเบียบวาระการประชุมครั้งนี ้   
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์  5.2 ญัตติ เพื่อพิจารณา  ร่าง เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะเตงนอก  

ประธานสภาเทศบาลฯ  เรื่อง  การจัดการขยะมูลฝอยทั่วไป  พ.ศ. ......ออกตามพระราชบัญญัติ  

การสาธารณสุข  พ.ศ. 2535  ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 

2560  หนว่ยงาน  สํานักปลัด  (เอกสารญัตติท่ี  5.2 ) 

(ผู้เสนอญัตติ นายเสรี   เรอืงกาญจน์  นายกเทศมนตรีฯ) 

-ขอเชญิผูบ้ริหารฯ ช้ีแจง 
 

นายเสรี   เรืองกาญจน์  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้เข้าร่วม

นายกเทศมนตรีฯ  ประชุม ทุกท่าน  กระผม นายเสรี   เรืองกาญจน์   นายกเทศมนตรีเมอืง  

/สะเตงนอก... 
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สะเตงนอก  ขอถอนญัตติที่ 5.2  ออกจากระเบียบวาระการประชุมฯ ครั้งนี้ 

เนื่องจากยังไม่ผ่านขั้นตอนการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน 

 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์  ขอเชญิ เลขานุการสภาฯ 

ประธานสภาเทศบาลฯ      
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะม ิ เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ   ที่เคารพ ทุกท่าน  เชน่กันครับ ญัตติที่ 5.2 ก็ยังขาดขัน้ตอนการสํารวจความ 

 คิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง

ค่าธรรมเนียม  องค์ประชุมครบ ต่อไป จะถามมติที่ประชุมว่า สมาชิกสภา

เทศบาลฯ ท่านใด เห็นชอบอนุมัติให้ถอนญัตติที่ 5.2  ญัตติ เพื่อพิจารณา 

ร่าง เทศบัญญัติเทศบาลเมอืงสะเตงนอก เรื่อง  การจัดการขยะมูลฝอยทั่วไป  

พ.ศ. .... ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ที่แก้ไข

เพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560  หน่วยงาน  สํานักปลัด  ออกจาก

ระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้ หรือไม่  โปรดยกมือ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

ท่านใด ไม่เห็นชอบ  โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม -เห็นชอบใหถ้อนญัตติท่ี 5.2  จ านวน    15    เสียง 

 -ไม่เห็นชอบใหถ้อนญัตติท่ี 5.2 จ านวน     -    เสียง 

 -งดออกเสียง    จ านวน     1    เสียง 
 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมมีต ิอนุมัติเห็นชอบให้ถอน  ญัตติที่ 5.2  ญัตติ 

เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะเตงนอก เรื่อง  การจัดการขยะ

มูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ....    ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 

2535  ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2560  หน่วยงาน  สํานักปลัด  

ออกจากระเบียบวาระการประชุมครั้งนี ้

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์  5.3 ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง

ประธานสภาเทศบาลฯ  งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  ครุภัณฑ ์

คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One 

ส าหรับงานส านักงาน  หนว่ยงาน สํานักปลัด  (เอกสารญัตติที่ 5.3 )   

              (ผู้เสนอญัตติ  นายเสรี  เรอืงกาญจน์  นายกเทศมนตรี) 
 

  -เชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 
 

/นายเสรี   เรืองกาญจน์... 
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นายเสรี   เรืองกาญจน์  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้เข้า

นายกเทศมนตรีฯ  ร่วมประชุม ทุกท่าน   กระผม นายเสรี   เรืองกาญจน์  นายกเทศมนตรีเมอืง 

สะเตงนอก ด้วยสํานักปลัด มีความประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง

งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

หรืออิเล็กทรอนิกส์  เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานสํานักงาน  

ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประชุมสภาสามัญ    

(สมัยแรก) สมัยที่ 1 /2566 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ได้อนุมัติ

เห็นชอบอนุมัติให้โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ

อิเล็กทรอนิกส์  เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานสํานักงาน  

จํานวนเงิน 51,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพวิเตอร์ All In One  

สําหรับงานสํานักงาน  จํานวน  3  เครื่อง ๆ ละ 17,000  บาท  เนื่องจาก  

กระทรวงดิจทิัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้มกีารประกาศใช้เกณฑ์ราคากลาง

และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือน 

มีนาคม 2566 ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม  2566 ทําให้คุณลักษณะ

พืน้ฐานเปลี่ยน  

จาก “มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU) ไม่น้อยกว่า  2 แกนหลัก   

(2 core) และ 4 แกนเสมือน (4 Thread)”  

เป็น “มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก    

(4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread)”  

ส่วนคุณลักษณะอื่น ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
 

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563 หมวด 4  การโอนและแก้ไข

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ 29   การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง

งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทําให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน 

หรอืเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสรา้งใหเ้ป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

  จงึนําเรียนที่ประชุม เพื่อพิจารณา ขอบคุณครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้อภปิราย ในญัตติที่ 5.3  โปรดยกมอื 

ประธานสภาเทศบาลฯ   หากไม่มี ขอเชญิ เลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  ทุกท่าน  องค์ประชุมครบ ต่อไป จะถามมตทิี่ประชุมว่า สมาชิกสภา 
 

/เทศบาลฯ ท่านใด… 
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 เทศบาลฯ ท่านใด เห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานสํานักงาน  หน่วยงาน สํานักปลัด 

หรือไม่  โปรดยกมือ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบให้แก้ไข

เปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายฯ ดังกล่าว โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม   -เห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณฯ 

จ านวน    15    เสียง 

-ไม่เห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณฯ  

       จ านวน     -      เสียง 

-งดออกเสียง     จ านวน      1   เสียง 
 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ อนุมัติเห็นชอบ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง     

คําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงาน

สํานักงาน  หนว่ยงาน สํานักปลัด 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยว งศ์  5.4 ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

ประธานสภาเทศบาลฯ   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566   โดยการตั้งจ่ายเพิ่ม ครุภัณฑ ์

คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One  

ส าหรับงานส านักงาน จ านวนเงิน  9,000  บาท   หน่วยงาน สํานักปลัด   

(เอกสารญัตติท่ี 5.4) 

(ผู้เสนอญัตติ  นายเสรี   เรอืงกาญจน์  นายกเทศมนตรี) 
 

-เชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง  
 

นายเสรี   เรืองกาญจน์  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้เข้า

นายกเทศมนตรีฯ  ร่วมประชุม ทุกท่าน   กระผม นายเสรี   เรืองกาญจน์  นายกเทศมนตรีเมอืง 

สะเตงนอก ด้วยสํานักปลัด มีความประสงค์จะขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ

รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยการตั้งจ่ายเพิ่ม ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงาน

สํานักงาน จํานวนเงิน  9,000 บาท  ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลเมือง     

สะเตงนอก สมัยประชุมสภาสามัญ (สมัยแรก) สมัยที่ 1 /2566 ครั้งที่ 1 เมื่อ

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ได้อนุมัติเห็นชอบให้โอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่   
 

/ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์... 
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One 

สําหรับงานสํานักงาน  จํานวนเงิน 51,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง

คอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 

17,000  บาท  เนื่องจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้มีการ

ประกาศใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ

ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2566  ประกาศ  ณ วันที่ 13 มีนาคม  

2566  ทําให้คุณลักษณะพื้นฐานเปลี่ยนแปลง และราคาก็ปรับเพิ่มขึ้นด้วย

จาก เครื่องละ 17,000 บาท เป็น เครื่องละ 20,000  บาท    ทําให้

งบประมาณในการจัดซื้อไมเ่พียงพอ จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยการตั้งจ่ายเพิ่ม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

หรืออิเล็กทรอนิกส์  เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานสํานักงาน 

จํานวนเงิน  9,000 บาท ดังนี้ 

โอนลด  จากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน 

ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ

รายจ่ายอื่น ๆ  โครงการโรงเรียนคุณธรรม  จํานวนเงิน   9,000  บาท     

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  หนา้ 18 

-งบประมาณที่ตัง้ไว้             จํานวน          10,000    บาท 

-งบประมาณก่อนโอน  จํานวน          10,000    บาท 

-จ านวนเงนิที่โอนลด  จ านวน          9,000    บาท 

-จ านวนเงินหลังโอน  จ านวน          1,000    บาท 
 

โอนไปตั้งจ่ายเพิ่ม  ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน 

ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  เครื่องคอมพิวเตอร์ 

All In One สําหรับงานสํานักงาน จํานวนเงิน  9,000 บาท 

-งบประมาณที่ตัง้ไว้             จํานวน          51,000    บาท 

-งบประมาณก่อนโอน  จํานวน          51,000    บาท 

-จ านวนเงนิที่โอนเพิ่ม  จ านวน          9,000    บาท 

-จ านวนเงินหลังโอน  จ านวน         60,000    บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงาน

สํานักงาน จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 20,000  บาท เป็นเงิน  60,000  บาท 
 

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566  หมวด 4 การโอนและแก้ไข 

/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ... 
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เปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบ

ลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทําให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน 

หรอืโอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

  จงึนําเรียนที่ประชุม เพื่อพิจารณา ขอบคุณครับ  
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์   สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้อภปิราย ในญัตติที่ 5.4  โปรดยกมอื 

ประธานสภาเทศบาลฯ   หากไม่มี ขอเชญิ เลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะม ิ เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ  

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ ทุกท่าน  องค์ประชุมครบ ต่อไป จะถามมตทิี่ประชุมว่า สมาชิกสภา 

 เทศบาลฯ ท่านใด เห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณโดยการตั้งจ่ายเพิ่ม 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One 

สําหรับงานสํานักงาน จํานวนเงิน  9,000 บาท หนว่ยงาน สํานักปลัด หรอืไม่ 

โปรดยกมอื  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ

โดยการตั้งจา่ยเพิ่มฯ ดังกล่าว โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม   -เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณฯ  จ านวน    15   เสียง 

-ไม่เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณฯ  จ านวน      -     เสียง 

-งดออกเสียง     จ านวน      1   เสียง 
 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมมีติ อนุมัติเห็นชอบ ให้โอนเงินงบประมาณโดย

การตั้ งจ่ายเพิ่ ม  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิ เล็กทรอนิกส์   เครื่อง

คอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานสํานักงาน จํานวนเงิน  9,000  บาท 

หนว่ยงาน สํานักปลัด 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์  5.5 ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง

ประธานสภาเทศบาลฯ   งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หมวดค่าครุภัณฑ์  

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตู้ล าโพงพร้อมไมค์ลอย  หน่วยงาน กอง

การศกึษา  (เอกสารญัตติที่ 5.5 )  (ผู้เสนอญัตติ  นายเสรี  เรืองกาญจน์  

นายกเทศมนตรี) 
 

-เชญิผูบ้ริหารฯ  ชีแ้จง 
 

นายเสรี   เรืองกาญจน์  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้เข้า

นายกเทศมนตรีฯ  ร่วมประชุม ทุกท่าน   กระผม นายเสรี   เรืองกาญจน์  นายกเทศมนตรีเมอืง 
 

/สะเตงนอก… 
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สะเตงนอก เนื่องจากกองการศึกษา มีกิจกรรมจํานวนมากและไม่มีตู้ลําโพง 

พร้อมไมค์ลอย ซึ่งมาตรฐานเดิมที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจําปีงบประมาณ 2566 ไม่เหมาะกับกิจกรรมของกองการศึกษา จึง

จําเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงมาตรฐาน ตู้ลําโพง พร้อมไมค์ลอย ที่

สูงกว่าเดิมให้เหมาะกับกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 

จากข้อความเดิม “แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา  ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  ตู้ลําโพงพร้อมไมค์ลอย 

ตั้งไว้   30,000. บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ลําโพง พร้อมไมค์ลอย โดยมี

คุณสมบัติ ดังนี้  ขนาด 15” +แอมป์,   Bluetooth รับส่งสัญญาณไร้สาย,       

มีแบตเตอรี่ในตัว,  ไมล์ลอยคู่ มีเอคโค่ในตัว,  ช่องต่อ USB SD Card MP3, 

Graphic EQ  5 Band,  POWER 500 W,  2 MIC, 1 AUX, รีโมทควบคุม,     

FM Radio,  ตัวตู้ลําโพงมีล้อลากได้ จํานวน 1  ตัว ๆ ละ 15,000  บาท

รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยใช้

ราคาในท้องถิ่นหรือราคาที่ซื้อได้อย่างประหยัด หน้า 54 ปรากฏใน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หนา้ที่ 486  ลําดับที่ 22 ” 
  

เป็นข้อความใหม่ “แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา  ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  ตู้ลําโพงพร้อมไมค์ลอย 

ตั้งไว้   28,800. บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ลําโพง พร้อมไมค์ลอย โดยมี

คุณสมบัติ ดังนี้  เครื่องผสมสัญญาณเสียง (Power mixer)  ขนาด  4 ช่อง 

สัญญาณเสียง NTS PMX-304 มิกเซอร์  ขนาด 3 ช่อง stereo พร้อม

เพาเวอร์แอมป์ ภายในตัวเครื่อง มีเอฟเฟ็กต์ช่วยเสียงร้อง อีควอไลเอร์ ขนาด 

5 แบนด์ ติดตัง้ภายในตัวเครื่อง สเตอรีโอเพาเวอร์ มิกเซอร์พรอ้ม เอฟเฟ็กต์/ 

USB เอฟเฟ็กต์ 16 DSP EQ 5 แบนด์ กําลังขับ 170 Wx2 ที่ 4 Ohms ลําโพง

แบบ 2 ทาง  ขนาดดอกลําโพง 10 นิ้ว เสียงแหลม 1 นิ้ว  กําลังขับ 300 Watt  

ขาตั้งลําโพง พร้อมฐานวางลําโพง สามารถปรับความสูงได้ ต่ําสุด 100 ซม. 

สูงสุด  155  ซม. สามารถล็อคระดับความสูงได้ พับเก็บได้ วัสดุคุณภาพดี 

แข็งแรง ทนทาน ผลิตจากเหล็กอย่างดี ไมค์ลอยมือถือคู่ ย่านความถี่ UHF 

ปรับความถี่ได้ ช่องสัญญาณ A 694-703 MHZ สัญญาณ B 748-758 MHZ 

ช่วงการตอบสนองเสียง 40-16 KHZ  ตัวไมค์ใช้ถ่านแบบ AA  2 ก้อน ต่อ     

1 ไมค์  สายลําโพงสําเร็จรูปยาว 15  เมตร สายลําโพงพร้อมปลั๊กสเปคคอน

หัวท้าย สําหรับต่อลําโพงและใช้งานเครื่องเสียงทั่วไป จํานวน 1 ชุด ๆละ 

28,800  บาท  รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด ไม่มใีนราคามาตรฐาน 

/ครุภัณฑ์ โดยใช้ราคา... 
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ครุภัณฑ์ โดยใช้ราคาในท้องถิ่นหรือราคาที่ซื้อได้อย่างประหยัด หน้า 54 

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้าที่ 486 ลําดับที่ 22 ” 
 

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563 หมวด 4  การโอนและแก้ไข

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ 29   การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง

งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทําให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน 

หรอืเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสรา้งให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

จงึนําเรียนที่ประชุม เพื่อพิจารณา ขอบคุณครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์   สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้อภปิราย ในญัตติที่ 5.5  โปรดยกมอื 

ประธานสภาเทศบาลฯ   หากไม่มี ขอเชญิ เลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะม ิ เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  ทุกท่าน  องค์ประชุมครบ ต่อไป จะถามมตทิี่ประชุมว่า สมาชิกสภา 

เทศบาลฯ ท่านใด เห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  

ตู้ลําโพงพร้อมไมค์ลอย  หน่วยงาน กองการศึกษา หรือไม่  โปรดยกมือ  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง

งบประมาณรายจ่ายฯ ดังกล่าว โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม   -เห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณฯ 

จ านวน    15    เสียง 

-ไม่เห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณฯ  

       จ านวน     -      เสียง 

-งดออกเสียง     จ านวน      1   เสียง 
 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ อนุมัติเห็นชอบ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง     

คําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  หมวด    

ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  ตู้ลําโพงพร้อมไมค์ลอย  หน่วยงาน 

กองการศกึษา 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์  5.6 ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนลดงบประมาณรายจ่าย

ประธานสภาเทศบาลฯ   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  จากแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อน 

วัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ ์ครุภัณฑไ์ฟฟ้าและ 

/วิทยุ ตูล้ําโพง พร้อมไมค์... 
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วิทยุ ตู้ลําโพง พร้อมไมค์ลอย  เพื่อโอนเพิ่ม ในแผนงานการศาสนา 

วัฒนธรรม และนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ หมวดเงินเดือน (ฝ่าย

ประจํา) เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  จ านวนเงิน  1,200  

บาท  หนว่ยงาน  กองการศึกษา  (เอกสารญัตติที่  5.6 )    

(ผู้เสนอญัตติ  นายเสรี   เรอืงกาญจน์   นายกเทศมนตรี) 
  

-เชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง  
 

นายเสรี   เรืองกาญจน์  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้เข้า

นายกเทศมนตรีฯ  ร่วมประชุม ทุกท่าน   กระผม นายเสรี   เรืองกาญจน์  นายกเทศมนตรีเมอืง 

สะเตงนอก ด้วยกองการศึกษา  มีความประสงค์จะขออนุมัติโอนลด

งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 2566  ดังนี้ 

โอนลด จากแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  

งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ ์ครุภัณฑไ์ฟฟ้าและวิทยุ ตู้ลําโพงพรอ้มไมล์ลอย 

    จํานวนเงิน  1,200 บาท  ดังนี้ 

-งบประมาณที่ตัง้ไว้             จํานวน         30,000    บาท 

-งบประมาณก่อนโอน  จํานวน         30,000    บาท 

-จ านวนเงนิที่โอนลด  จ านวน          1,200    บาท 

-จ านวนเงินหลังโอน  จ านวน        28,800    บาท 
 

โอนเพิ่ม  ในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  งานกีฬาและ

นันทนาการ หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน

ส่วนท้องถิ่น จํานวนเงิน  1,200 บาท เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ ดังนี้ 

-งบประมาณที่ตัง้ไว้             จํานวน        422,640.00    บาท 

-งบประมาณก่อนโอน  จํานวน        345,297.43    บาท 

-จ านวนเงนิที่โอนเพิ่ม  จ านวน          1,200.00    บาท 

-จ านวนเงินหลังโอน  จ านวน       346,497.43    บาท 
 

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566  หมวด 4 การโอนและแก้ไข

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบ

ลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทําให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน 

หรอืโอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

จงึนําเรียนที่ประชุม เพื่อพิจารณา ขอบคุณครับ 
/นายอับดุลอาซิซ  หะยี ปิยวงศ์ . . .  
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นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้อภปิราย ในญัตติที่ 5.6  โปรดยกมอื 

ประธานสภาเทศบาลฯ   หากไม่มี ขอเชญิ เลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะม ิ เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  ทุกท่าน  องค์ประชุมครบ ต่อไป จะถามมตทิี่ประชุมว่า สมาชิกสภา 

เทศบาลฯ ท่านใด เห็นชอบอนุมัติให้โอนลดงบประมาณรายจ่ายประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566  จากแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียน

และประถมศึกษา งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ       

ตู้ลําโพงพร้อมไมล์ลอย  เพื่อโอนเพิ่ม ในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 

และนันทนาการ งานกีฬา และนันทนาการ  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวนเงิน  1,200  บาท  

หน่วยงาน  กองการศึกษา หรือไม่  โปรดยกมือ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่าน

ใด ไม่เห็นชอบอนุมัตใิห้โอนลดงบประมาณรายจ่ายฯ ดังกล่าว โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม   -เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณฯ  จ านวน    15   เสียง 

-ไม่เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณฯ  จ านวน      -     เสียง 

-งดออกเสียง     จ านวน      1   เสียง 
 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมมีต ิอนุมัติเห็นชอบ ให้โอนเงนิงบประมาณจาก

แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน  

หมวดค่าครุภัณฑ ์ครุภัณฑไ์ฟฟ้าและวิทยุ  ตู้ลําโพงพร้อมไม8ลอย  เพื่อโอน

เพิ่ม ในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬา และ

นันทนาการ  หมวดเงินเดือน (ฝา่ยประจํา) เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน

ส่วนท้องถิ่น จ านวนเงนิ  1,200  บาท  หนว่ยงาน  กองการศึกษา 
   

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิย วงศ์  5.7 ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนลดงบประมาณรายจ่าย

ประธานสภาเทศบาลฯ   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากแผนงานสังคมสงเคราะห ์ งาน 

บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่าย

ประจํา) เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น   เพื่อโอนเพิ่ม 

งบประมาณของตั้งจ่ายรายการใหม่ในแผนงานสังคมสงเคราะห์  งาน

บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห ์ งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  จ านวน

เงนิ  4,000  บาท  หนว่ยงาน  กองสวัสดิการสังคม (เอกสารญัตติที่ 5.7) 
 

/(ผูเ้สนอญัตติ นายเสรี... 
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   (ผู้เสนอญัตติ นายเสรี  เรอืงกาญจน์  นายกเทศมนตรี) 

-เชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง  
 

นายเสรี   เรืองกาญจน์  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้เข้า

นายกเทศมนตรีฯ  ร่วมประชุม ทุกท่าน   กระผม นายเสรี   เรืองกาญจน์  นายกเทศมนตรีเมอืง 

สะเตงนอก ด้วยกองสวัสดิการสังคม มีความประสงค์ที่จะขออนุมัติโอนลด

เงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากแผนงาน

สังคมสงเคราะห์  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  งบบุคลากร 

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  

เพื่อโอนเพิ่ม งบประมาณของตั้งจ่ายรายการใหม่ในแผนงานสังคมสงเคราะห ์ 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ ์ 

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  

จํานวนเงิน  4,000  บาท เนื่องจาก เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566 

ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม  2566 มีการเปลี่ยนแปลงราคากลาง จึง

จําเป็นต้องใช้งบประมาณเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เพื่อใช้ใน

งานราชการ ดังนี้ 

โอนลด จากแผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม

สงเคราะห์  งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) เงินเดือนข้าราชการ 

หรอืพนักงานส่วนท้องถิ่น 

-งบประมาณที่ตัง้ไว้             จํานวน      1,800,000    บาท 

-งบประมาณก่อนโอน  จํานวน      1,324,580    บาท 

-จ านวนเงนิที่โอนลด  จ านวน          4,000    บาท 

-จ านวนเงินหลังโอน  จ านวน     1,320,580    บาท 
 

โอนเพิ่ม งบประมาณของตั้งจ่ายรายการใหม่ในแผนงานสังคมสงเคราะห ์ 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ ์ 

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  

จํานวนเงิน  4,000  บาท 

-งบประมาณที่ตัง้ไว้             จํานวน          44,000    บาท 

-งบประมาณก่อนโอน  จํานวน          44,000    บาท 

-จ านวนเงนิที่โอนเพิ่ม  จ านวน          4,000    บาท 

-จ านวนเงินหลังโอน  จ านวน         48,000    บาท 

/เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซื้อ... 



               -16- 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จํานวน 2 เครื่อง ๆ 

ละ  24,000  บาท เป็นเงิน  48,000  บาท 
 

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566  หมวด 4 การโอนและแก้ไข

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบ

ลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทําให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน 

หรอืโอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

จงึนําเรียนที่ประชุม เพื่อพิจารณา ขอบคุณครับ 
 

 นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้อภปิราย ในญัตติที่ 5.7  โปรดยกมอื 

ประธานสภาเทศบาลฯ   หากไม่มี ขอเชญิ เลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะม ิ เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ   ที่เคารพ  ทุกท่าน  องค์ประชุมครบ ต่อไป จะถามมตทิี่ประชุมว่า สมาชิกสภา 

เทศบาลฯ ท่านใด เห็นชอบอนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 จากแผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  เพื่อโอนเพิ่มงบประมาณของ

ตั้งจ่ายรายการใหม่ในแผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สังคมสงเคราะห์   งบลงทุน   หมวดค่าครุภัณฑ์   ประเภทครุ ภัณฑ์

คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์  เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  จํานวนเงิน  4,000  

บาท  หน่วยงาน  กองสวัสดิการสังคม หรือไม่  โปรดยกมือ  สมาชิกสภา

เทศบาลฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบอนุมัติให้โอนลดงบประมาณรายจ่ายฯ ดังกล่าว 

โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม   -เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณฯ  จ านวน    15   เสียง 

-ไม่เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณฯ  จ านวน      -     เสียง 

-งดออกเสียง     จ านวน      1   เสียง 
 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ อนุมัติเห็นชอบ ให้โอนลดงบประมาณ

รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จากแผนงานสังคมสงเคราะห์  งาน

บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่าย

ประจํา เงินเดอืนข้าราชการ หรอืพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อโอนเพิ่ม 
 

/งบประมาณของตั้งจ่าย... 
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งบประมาณของตัง้จ่ายรายการใหม่ ในแผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหาร

ทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  จํานวน

เงิน  4,000  บาท   หนว่ยงาน  กองสวัสดิการสังคม 

  

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์   การเสนอญัตติด้วยวาจา 

ประธานสภาเทศบาลฯ  -เชญิผูบ้ริหารฯ 
      

นายเสรี   เรืองกาญจน์  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้เข้า

นายกเทศมนตรีฯ  ร่วมประชุม ทุกท่าน   กระผม นายเสรี   เรืองกาญจน์  นายกเทศมนตรีเมอืง 

สะเตงนอก  ก่อนเสนอขอใหน้ิตกิร หรอืปลัดฯ ได้ช้ีแจงรายละเอียดก่อน 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะม ิ เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

ปลัด/เลขานุการสภาเทศบาลฯ   ที่เคารพ  ทุกท่าน จะขอสรุปข้อเท็จจริงประกอบแบบเสนอญัตติ กรณี  

ตัวแทนศูนย์ดะวะห์มัรกัสยะลา ขออนุญาตซ่อมแซมถนนบริเวณหน้ามัรกัส

ยะลา ให้ทราบ ดังนี้                                  

ด้วยศูนย์ดะวะห์แห่งประเทศไทย มัรกัสยะลา มัสยิดอันนูร หมู่ที่ 3 

เลขที่ 9  ตําบลสะเตงนอก อําเภอเมือง จังหวัดยะลา ได้มีหนังสือฉบับที่ 

พิเศษ/2566 ลงวันที่  12  กุมภาพันธ์  2566 ขออนุญาตซ่อมแซมถนน

บริเวณหน้ามัรกัส ยะลา  เพื่อจะดําเนินการรวมพลบรรยายศาสนา

ระดับประเทศ (โยร์ปุราณา) ระหว่างวันที่  9 - 12  มีนาคม  2566 โดยมี 

ฯพณฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมพบปะด้วย ทาง

ศูนย์ดะวะห์แหง่ประเทศไทย มัรกัสยะลา จงึมคีวามเห็นว่า ควรซ่อมแซมถนน

ชํารุดในความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองสะเตงนอกเป็นการช่ัวคราว เพื่อ

อํานวยความสะดวกในการสัญจรไป-มา และใหก้ารต้อนรับคณะรัฐมนตรี จึง

ขอความอนุเคราะห์เข้าดําเนินการซ่อมแซมถนนหรือถมดินในที่สาธารณะ และ

เมื่อดําเนินการแล้วเสร็จ ทางศูนย์ดะวะห์แห่งประเทศไทย มัรกัสยะลา จะอุทิศดิน                                    

ที่ทําการซ่อมแซมหรือถมดังกล่าว แก่เทศบาลเมืองสะเตงนอก เพื่อให้

ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ต่อไป 

จากกรณีดังกล่าวข้างต้น ก่อนที่เราจะตัดสินใจ กองช่าง เทศบาล

เมืองสะเตงนอกได้ไปตรวจสอบถนนสาธารณะดังกล่าว ปรากฏผลดังนี้ 

 

/2.1 ลักษณะการถม… 
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2.1 ลักษณะการถม เป็นงานลงดินผิวทาง (ลูกรัง) สูง 1 เมตร ปรับ

เกลี่ยแต่งผิวทาง มีการบดอัด พร้อมราดน้ํา เพื่อให้ดินแน่นและป้องกันฝุ่นใน

บริเวณหนา้งาน  

2.2  สรุปผลการสํารวจความคิดเห็นของชาวบ้าน และโยธาธิการและ 

ผังเมอืงจังหวัดยะลา พบว่า     

ความเห็นของชาวบ้าน จากการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน

ในพื้นที่ จํานวน 50 คน ผลปรากฏว่า ร้อยละ 100  เห็นว่า การถมดินลูกรัง

บดอัดแน่น ถนนซอยมัรกัส 1 หมู่ที่ 3 เกิดผลดี เพราะ เดิมถนนเส้นนี้ต่ํามาก 

น้ํ าท่ วมขั ง  เมื่ อถมแล้ วมี การบดอัด  ส่ งผลดี ต่อการสัญจรไป -มา                      

แตไ่ม่เห็นด้วยที่จะให้เทศบาลเมอืงสะเตงนอก รับมอบการถมดินลูกรังบดอัด

แน่น จากเอกชนผู้ถมดิน  โดยไม่คิดมูลค่า เนื่องจาก เห็นว่าเทศบาลควรจะ

จ่ายเงินคืนให้กับเอกชน เพราะการถมดินมีมูลค่าสูง  แต่ผู้ถมที่แสดงเจตนาว่า

จะอุทิศใหเ้ทศบาลฯ 

ได้ทําหนังสือขอความเห็นจากโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา 

เห็นว่า การถมดินลูกรังบดอัดแน่น ถนนซอยมัรกัส 1 หมู่ที่ 3 เกิดผลดี เพราะ

เป็นการยกระดับถนนที่เป็นพื้นที่ต่ําให้สูงขึ้น เพื่อช่วยในเรื่องของการบรรเทา

ปัญหาน้ําท่วมได้บางส่วน แต่อาจจะเกิดผลเสีย ในการกีดขวางทางน้ํา ซึ่ง ก็

ได้ให้ทางกองช่าง ไปตรวจสอบว่า ขวางทางน้ํา หรือไม่ ทางกองช่างสํารวจ

แล้ว ได้ความว่าอย่างไรบ้าง ขอให้ทางกองช่าง  ได้ช้ีแจง 
 

นายสสิกร   ยี เส็น   เรียน ประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ  คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

ผูอ้ํานวยการกองชา่ง      และผูเ้ข้าร่วมประชุม  ทุกท่าน  กระผม  นายสสิกร  ยี เส็น  ผูอ้ํานวยการ 

 กองชา่ง  ทางกองช่างได้ออกไปสํารวจ ขอ้เท็จจริงเดิม ถนนยาวประมาณ 2-

300 เมตร ทางมัรกัสถมไปประมาณ 100 กว่าเมตร ซึ่งสภาพเดิมของเดิมเป็น

ถนนต่ํามาก ประกอบกับบริเวณดังกล่าวเป็นที่ลุ่มน้ํา บริเวณนี้จะเป็นที่น้ําลด

ระดับ เป็นที่สุดท้าย เมื่อไปตรวจสอบการขวางทางน้ํา ณ ตอนนี้ยังไม่มี

ปัญหากีดขวางทางน้ํา เนื่องจากมีการถมเป็นบางส่วน น้ําสามารถไหลผ่านได้ 

ขอบคุณครับ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะม ิ เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

ปลัด/เลขานุการสภาเทศบาลฯ   ที่เคารพ  ทุกท่าน  ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล 

พ.ศ. 2496  

/มาตรา 50 ภายใต…้ 
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มาตรา 50 ภายใต้บังคับแหง่กฎหมาย เทศบาลตําบลมีหน้าที่ต้องทํา

ในเขตเทศบาล (เทศบาลเมืองก็มีหน้าที่เหมือนเทศบาลตําบล แต่อาจจะเพิ่ม

ข้อมากขึ้น) ดังตอ่ไปนี ้

      (2) ให้มีและบํารุงทางบกและทางน้ํา 

มาตรา 53 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมืองมีหน้าที่ต้องทํา

ในเขตเทศบาล ดังตอ่ไปนี้ 

(1) กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา 50 

เมื่อเป็นอย่างนี้ เราต้องตรวจสอบว่ามีข้อกฎหมายอะไรบ้างที่

เกี่ยวข้อง ปรากฏใน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 หน้ี 

ลักษณะ 3 จัดการงานนอกสั่ง 

มาตรา 395 บุคคลใดเข้าทํากิจการแทนผู้อื่น โดยเขามิได้ว่าขานวาน

ใช้ใหท้ําก็ดี หรอืโดยมิได้มีสทิธิที่จะทําการงานนั้นแทนผู้อื่นด้วยประการใดก็ดี 

ท่านว่าบุคคลนั้นจะต้องจัดการงานไปในทางที่ให้สมประโยชน์ของตัวการ 

ตามความประสงค์อันแท้จริงของตัวการ หรือตามที่จะพึงสันนิษฐานได้ว่าเป็น

ความประสงค์ของตัวการ 

มาตรา 396 ถ้าการที่เข้าจัดการงานนั้นเป็นการขัดกับความประสงค์

อันแท้จรงิของตัวการก็ดี หรือขัดกับความประสงค์ตามที่จะพึงสันนิษฐานได้ก็

ดี และผู้จัดการก็ควรจะได้รู้สึกเช่นนั้นแล้วด้วยไซร้ ท่านว่าผู้จัดการจําต้องใช้

ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ตัวการเพื่อความเสียหายอย่างใดๆ อันเกิดแต่ที่ได้เข้า

จัดการนัน้ แมท้ั้งผูจ้ัดการจะมิได้มคีวามผิดประการอื่น  

มาตรา 397 ถ้าผู้จัดการทํากิจการอันใด ซึ่งเป็นหน้าที่บังคับให้

ตัวการทําเพื่อสาธารณประโยชน์ก็ดีหรือเป็นหน้าที่ตามกฎหมายที่จะ

บํารุงรักษาผู้อื่นก็ดีและหากมิได้เข้าทําแล้ว กิจอันนั้น จะไม่สําเร็จภายในเวลา

อันสมควรไซร้ การที่ได้ทําขัดกับความประสงค์ของตัวการเช่นนั้น ท่านมิให้

ยกขึน้เป็นข้อวนิิจฉัย 

ประเด็นเอกชนขออนุญาตด าเนินการซ่อมแซมถนนสาธารณะ

ของเทศบาล  มีระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังน้ี 

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560 

/มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้... 
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      มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ 

     “พัสดุ” หมายความว่า สินค้า งานบริการ งานก่อสร้าง งานจ้างที่

ปรึกษาและ งานจา้งออกแบบหรอืควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งการดําเนินการ

อื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการ

บริหารราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2535  

ข้อ 9 ในกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหาร

ราชการส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุ

นั้น ถ้าการกระทําดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน หน่วยการบริหาร

ราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความ

เห็นชอบจากสภาหนว่ยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น   

การได้มาซึ่งพัสดุหรือบริการนอกเหนือจากที่ระเบียบนี้ได้กําหนดไว้ 

และไม่มีระเบียบของกระทรวงมหาดไทยหรือกฎหมายกําหนดไว้เป็นการ

เฉพาะให้ถือปฏิบัติโดยอนุโลมตามวิธีการจัดหาลักษณะหนึ่งที่กําหนดไว้ใน

หมวดนี้ 

ประเด็นเอกชนขออุทศิพัสดุให้แก่เทศบาลมีข้อกฎหมายดังน้ี 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการ

บริหารราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2535   

ซึ่งศูนย์ดะวะห์ มัรกัสยะลา ไม่ได้ดําเนินการถมที่  และยึดเอา

ครอบครองเป็นของตนเองแต่อย่างใด แต่อุทิศให้เทศบาลฯ เพื่อให้ประชาชน

ได้ใชป้ระโยชน์ร่วมกัน 

ตามข้อ 155 การให้บุคคลใดใช้ประโยชน์หรือได้รับสิทธิใดๆ อัน

เกี่ยวกับพัสดุประเภทที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างของหน่วยการบริหารราชการส่วน

ท้องถิ่น ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วน

ท้องถิ่น นั้น 

ให้สภาเทศบาลฯ ได้พิจารณาว่า จะรับมอบการถมดิน หรือไม่ โดยดู

เจตนารมณข์องศูนย์ดะวะห ์มัรกัสยะลา ผูอ้ทิศ ครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์  -เชญิผูบ้ริหารฯ  

ประธานสภาเทศบาลฯ    

     /นายเสรี   เรืองกาญจน์... 
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นายเสรี   เรืองกาญจน์  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้เข้า

นายกเทศมนตรีฯ  ร่วมประชุม ทุกท่าน   กระผม นายเสรี   เรืองกาญจน์  นายกเทศมนตรีเมอืง 

สะเตงนอก  ขออนุญาตทําความเข้าใจให้เพื่อนสมาชิกสภเทศบาลฯ ในส่วนนี ้

ทางศูนย์ดะวะห์ มัรกัสยะลา แจ้งเราให้รับทราบ ได้ถมที่และซ่อมแซมถนน

เพื่อต้อนรับ ฯพณฯ ท่าน นายประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  จะมอบ

ให้เทศบาลฯโดยไม่คิดมูลค่า แต่ไปแข้งกับความคิดเห็นกับชาวบ้านว่าให้

เทศบาลฯ จ่ายเงินให้ แต่ผู้ดําเนินการ ได้ทําเอกสารชัดเจนว่าอุทิศให้โดยไม่

คิดมูลค่า ก็ไม่มีปัญหาอะไรเลย มันจะมีประเด็นที่ว่า ทางโยธาธิการและ    

ผังเมืองยะลา แจ้งว่างบประมาณที่ทางเทศบาลฯ ขอไป 60 ล้าน โยธาธิการฯ 

ก็ให้ความคิดชอบแล้วว่า จะสามารถเข้าดําเนินการได้ทันที สมาชิกสภา

เทศบาลฯ  ท่านใดมีข้อคดิเห็น เชญิครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์   ขอเชิญ นายแวฮาซัน  แวหะยี   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1  

ประธานสภาเทศบาลฯ     
 

นายแวฮาซัน  แวหะยี  เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  และผู้เข้าร่วม

สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต 1 ประชุม ทุกท่าน  กระผม นายแวฮาซัน  แวหะยี  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

เขต 1 มีประเด็นสอบถามว่า ถ้าสมมติว่า ในกรณี ที่ไปขัดแย้งกับความเห็น 

ของชาวบ้าน สมมตวิ่า ถ้าชาวบ้าน 50 คนมาแย้งกับทางเทศบาลฯ ว่าเราต้อง

จ่ายเงินให้ผู้ดําเนินการ เพราะผู้อุทิศ เพียงคนเดียว ที่เขาทําเป็นที่สาธารณะ

คือ ชาวบ้านมีส่วนได้ส่วนเสียในตรงนั้น ก็อยากให้เกิดความกระจ่าง ถ้า

สมมติว่า ประชาชนในพื้นที่ จํานวน 50 คน มาย้อนแย้งกับความเห็นของผู้ที่

จะอุทิศให้กับเรา จะมีผลทางกฎหมาย หรอืไม่  
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์   สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดมีข้อสอบถาม โปรดยกมือ ไม่ม ีเชิญ 

ประธานสภาเทศบาลฯ       เลขานุการสภาฯ 
     

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ   ที่เคารพ  ทุกท่าน  คือ เราต้องดูข้อกฎหมายเป็นหลัก  เราไม่มีสัญญากับผู ้

รับจ้าง ผู้ว่าจ้างก็ไม่มี ประเมินราคาก็ไม่มี ถือว่าจัดการนอกงานสั่ง เมื่อสม

ประโยชน์กับเรา เราก็ไม่จําเป็นต้องจ่าย   เมื่อทางศูนย์ดะวะห์มัรกัสยะลา  

ทําหนังสือแสดงเจตนาที่จะอุทิศให้เรา ชาวบ้านอาจจะมีความเห็นแต่มาแย้ง

กับ ผูท้ี่จะอุทิศไม่ได้  

/นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์… 
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นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์  คิดว่าคงเข้าใจนะครับ เพราะทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ  

ประธานสภาเทศบาลฯ   ในการให้ความเห็นชอบ  ท่านใดมีขอ้สอบถาม โปรดยกมอื ไม่มี เชิญ 

เลขานุการสภาฯ    
     

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะม ิ เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ   ที่เคารพ  ทุกท่าน ขอเพิ่มสําหรับ สภาเทศบาลฯ พิจารณาต้องดูว่า 

1. สภาเทศบาลฯ ต้องพิจารณาว่า สมประโยชน์กับทางเทศบาล 

2. ความคิดเห็นของโยธิการและผังเมืองยะลา ต้องรับฟังว่า กีด

ขวางทางน้ํา หรอืไม่ ทางกองช่าง ได้ไปตรวจดูแลว้ ว่าไม่กีดขวางทางน้ํา 

3. ผู้แสดงเจตนาเขาไม่ได้คิดมูลค่า แต่ถ้าขัดทั้งหมด เราก็รับไม่ได้ 

ท่านนายกฯ ก็ได้ระมัดระวัง ตามฐานะการเป็นนายกฯ แล้ว 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์  -เชญิผูบ้ริหารฯ  

ประธานสภาเทศบาลฯ   
      

นายเสรี   เรืองกาญจน์  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้เข้า

นายกเทศมนตรีฯ  ร่วมประชุม ทุกท่าน   กระผม นายเสรี   เรืองกาญจน์  นายกเทศมนตรีเมอืง 

สะเตงนอก  ขอชี้แจงเพิ่มเติมนะครับ ในส่วนนี้ ประเด็นมีมานานแล้ว 

โครงการนี้ ผมพยายามที่จะของบประมาณในส่วนของการพัฒนามัรกัส  

ตั้งแต่เข้ามา เพราะเรารู้ว่า มัรกัสเป็นศูนย์กลางด้านศาสนา และเป็นหน้าตา

ของเรา เป็นมัสยิดที่ใหญ่ทีสุด เกือบในประเทศไทยก็ว่าได้   และก็เป็นหน้าตา

ของเราด้วย แต่ไม่มีหนทางไหนที่ เข้าแล้ว ไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ ผมก็ได้

ดําเนินการของบประมาณในส่วนของจังหวัด ตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาก็ตั้งใจว่า 

ถ้าไม่ได้งบประมาณนอก ผมก็จะเอางบประมาณของเทศบาล เข้าไปทําสัก

สายหนึ่ง เพื่อการเข้าออกของศูนย์ดะวะห์ให้เป็นหน้าตาของเราบ้าง พอได้มา

ท่านเชื่อไหมครับ พอได้มาจังหวัดประกาศว่าได้รับ  โยธาก็ประกาศว่าได้ มี

คนอ้างอิงว่า งบประมาณที่เราจะได้มานี้ มาจากที่ท่านประยุทธ์มาในวันนั้น 

ท่านประยุทธ์มาวันที่เท่าไหร่ ไม่กี่วันเอง นะครับ แบบก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหน อะไร

ต่อมิอะไร ถามช่างดูครับ กว่าจะได้ตรงนี้ แบบไม่รู้ กี่เดือน ของบประมาณ

เป็นปี แต่มาสวมลอยตอนที่ประยุทธ์มาไม่กี่วันเอง และพวกเราบางคนก็

สอดคล้องกับตรงนั้นด้วย ทั้ง ๆ ที่ไม่เป็นความจริง ไปยอมรับว่า ตรงนั้น     

ใช่ ไปขอคนนั้น คนนี ้ไปขอท่านนายกฯประยุทธ์ จรงิ ๆ ไม่ใช่ครับ มันไม่ใช ่

/งบประมาณเอกชนที่พูดวันนี้… 
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งบประมาณเอกชนที่พูดวันนีพ้รุ่งนี้ให้ มันเป็นงบประมาณของรัฐที่ต้องทํางาน

เป็นแบบแผน มีขั้นตอน ถูกมั้ยครับ อยากให้พวกเราเข้าใจตรงนี้ด้วย ไม่ใช่ว่า 

ออ๋ ก็ท่านประยุทธม์าก็เลยได้โครงการตรงนี้  ไม่ใช่ครับ ท่านไปดูว่าคนอื่นเค้า

ทํางานกันยังไง แล้วพูดความจริงให้สังคมได้รับรู้บ้างนะครับ ผมก็พูดเรื่องนี้

มาตลอดว่า ผมพยายามขนาดไหนเพื่อที่จะได้ให้ศูนย์ดะวะห์ตรงนี้ แต่ก็มีคน

พลิกแพลงตลอดว่า ถ้าท่านประยุทธ์ไม่มาก็ไม่มีทางได้หรอก  ก่อนหน้านั้น

เราไปประชุมที่จังหวัด ผูว้่าราชการฯ ก็ประกาศในที่ประชุมว่า งบโยธาลงแล้ว 

ได้ก่อนที่ท่านประยุทธ์จะมานะครับ ทําความเข้าใจด้วยนะครับ พยายามเอา

ความจริงไปพูดด้วย ว่าเป็นของเราทั้งหมด ไม่ใช่ผมคนเดียว ของเจ้าหน้าที่ 

ของหัวหน้าส่วน ของสมาชิกสภาฯ ของผู้บริหารฯ นะครับ อย่าเอาคํา

บิดเบือนอะไรต่อมิอะไร ถ้าผมพูดแล้วมันน่าเกลียด ที่เอาคําพูดไม่เป็นความ

จรงิมาพูด แล้วก็ประเด็นนี้แหละที่เราจะเข้าสภาฯในวันนี้ เพราะว่าในส่วนของ

โยธาจะเข้าดําเนินการแล้ว ก็มาติดขัดในส่วนของเอกชนไปถมที่ ก็เลยเอกชน

ตอนนี้อุทิศที่ ให้ เราแล้ว ตอนนี้อยู่ที่ เราเห็นชอบ อนุมัติ  เพราะ เขาจะ

ดําเนินการได้เลย ก็ถ้าล่าช้ามันก็ไม่ได้ ก็เพราะว่าทางโยธาเค้าจะเริ่ม

ดําเนินการแล้ว มันจะได้จบเสียทีในส่วนมัรกัส  ที่คนบางคนพูดว่า ไหนละ 

พูดแต่ปากอย่างเดียว ไม่เห็นทําสักที จะได้เกิดเสียทีถนนทุกซอยที่เข้าสู่มัรกัส

ของเรา  ถ้าท่านบอกว่า พวกเราช่วยสนับสนุน พอได้อยู่ ถ้าท่านบอกว่า ท่าน

ประยุทธ์มาจึงได้ จริงๆแล้วไม่ใช่ครับ ผมรับประกัน 100% ว่าไม่ใช่ โครงการ

นี้ได้ก่อนที่ท่านนายกฯ จะมา  ท่านนายกฯมาตอนนั้นไม่มีโปรแกรมที่จะมา

ศูนย์ดะวะห์อยู่แล้ว  แต่ด้วยการหาเสียงตอนนั้น และด้วยที่ท่านมาที่สงขลาก็

เลยได้มาที่ยะลาแปปเดียว มาเพื่อมาเจอกับผู้นําศาสนาที่ศูนย์ดะวะห์ ต้อง

ชี้แจงให้กับคนในพื้นที่ท้องถิ่นท้องที่ให้รับทราบข้อเท็จจริงด้วย ก็อยากให้

สมาชิกสภาฯ ได้รับรู้นะครับ    
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์  สมาชิกสภาฯท่านใด มีขอ้สอบถาม โปรดยกมอื ไม่มี  เชญิผูบ้ริหารฯ  

ประธานสภาเทศบาลฯ   
 

นายเสรี   เรืองกาญจน์  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้เข้า

นายกเทศมนตรีฯ  ร่วมประชุม ทุกท่าน   กระผม นายเสรี   เรืองกาญจน์  นายกเทศมนตรีเมอืง 

          สะเตงนอก   ทุกอย่างมีหนังสอืชัดเจน หนังสือออกจากที่ทําการเค้า ถ้าเขา  

/ออกหนังสอืชัดเจน... 
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ออกหนังสือชัดเจนเขาก็ต้องรับผิดชอบในส่วนของเขา เราจะไปหาว่าตัวแทน

ของมรักัสดะวะห์ยะลา มันบอกชัดเจนว่ามีที่มาที่ไป เค้าเขียนอุทิศไว้เลย อุทิศ

ถนนที่ทําการซ่อมแซม ดังกล่าวให้แก่เทศบาลเมืองสะเตงนอก ก็น่าจะจบ  

เพราะว่าข้อมูลหลักฐานชัดเจน ก็จะได้ให้ในส่วนของโยธาฯเข้าไปดําเนินการ 

ถ้านั้น เราประชุมสภาฯไม่รู้เดือนไหน จะช้าอีก โยธาเข้าไปดําเนินการไม่ได้   

ใกล้กับงบสิ้นปีงบประมาณอีก ก็ดําเนินการไม่ได้ฯ แล้วก็ ขออนุญาตท่าน

ประธานสภาฯ  บรรจรุายละเอียดนีต้่อไปครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์  -เชญิผูบ้ริหารฯ เสนอญัตติ 

ประธานสภาเทศบาลฯ   
      

นายเสรี   เรืองกาญจน์  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้เข้า

นายกเทศมนตรีฯ  ร่วมประชุม ทุกท่าน   กระผม นายเสรี   เรืองกาญจน์  นายกเทศมนตรีเมอืง 

สะเตงนอก  ขอเสนอญัตติด้วยวาจา เข้าระเบียบวาระการประชุมสภา

เทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) ประจําปี  พ.ศ. 

2566  วันอังคารที่  30  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2566  ญัตติที่ 5.8 ญัตติ

เพื่อพิจารณาขออนุมัติให้ความเห็นชอบกรณีตัวแทนศูนย์ดะวะห์ขอ

อนุญาตซ่อมแซมถนนบริเวณหน้ามัรกัสยะลา ครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์  อนุญาตให้บรรจุระเบียบวาระประชุม คร้ังน้ี  ญัตติท่ี 5.8  ญัตติเพื่อ 

ประธานสภาเทศบาลฯ  พิจารณาขออนุมัติให้ความเห็นชอบกรณีตัวแทนศูนย์ดะวะห์ขออนุญาต 

ซ่อมแซมถนนบริเวณหน้ามัรกัสยะลา ผู้เสนญัตติ นายเสรี  เรืองกาญจน์ 

นายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีข้ออภิปราย ในญัตติที่ 5.8  

โปรดยกมือ หากไม่มี ขอเชญิ เลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะม ิ เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ   ที่เคารพ  ทุกท่าน  องค์ประชุมครบ ต่อไป จะถามมตทิี่ประชุมว่า สมาชิกสภา 

 เทศบาลฯ ท่านใด เห็นชอบอนุมัติให้รับอุทิศที่ดินที่ตัวแทนศูนย์ดะวะห์ขอ

อนุญาตซ่อมแซมถนนบริเวณหน้ามัรกัสยะลา  ที่ทําการซ่อมแซมหรือถม

ดังกล่าว แก่เทศบาลเมืองสะเตงนอก เพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

ต่อไป หนว่ยงาน สํานักปลัด หรอืไม่  โปรดยกมอื  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่าน

ใด ไม่เห็นชอบอนุมัตใิห้รับอุทิศที่ดนิที่ตัวแทนศูนย์ดะวะห์ขออนุญาตซ่อมแถน

นบริเวณหน้ามัรกัสยะลาฯ ดังกล่าว หนว่ยงาน สํานักปลัด โปรดยกมอื 
                  /มตท่ีิประชุม...      
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มติที่ประชุม -เห็นชอบใหร้ับอุทศิที่ดินฯ    จ านวน    15    เสียง 

-ไม่เห็นชอบให้รับอุทศิที่ดินฯ    จ านวน      -     เสียง 

-งดออกเสียง     จ านวน      1   เสียง 
 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ อนุมัติเห็นชอบ ให้รับอุทิศที่ดินที่ตัวแทน

ศูนย์ดะวะห์ขออนุญาตซ่อมแซมถนนบริเวณหน้ามัรกัสยะลา  ที่ทําการ

ซ่อมแซมหรือถมดังกล่าว แก่เทศบาลเมืองสะเตงนอก เพื่อให้ประชาชนใช้

ประโยชน์ร่วมกัน ต่อไป หนว่ยงาน สํานักปลัด 
  

ระเบียบวาระที่  6  เรื่อง อื่น ๆ 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์   สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มี เรื่อง อื่น ๆ เสนอ โปรดยกมือ  

ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอเชญิ นายสุพจน์   จันทร์เอียด  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2    
 

นายสุพจน์  จันทร์เอียด  เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  และผูเ้ข้าร่วม

สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต 2 ประชุมทุกท่าน กระผม นายสุพจน์  จันทร์เอียด สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

เขต 2   ตอนนี้ชาวบ้านเขาเริ่มรู้สึกวิตกกังวล  ตอนนี้ก็เริ่มเข้าหน้าฝนแล้ว

ตรงจุดที่ ว่ าน้ํ าท่วมซ้ํ าซาก ชาวบ้านเขาบอกว่ายั งไม่ ได้มีการแก้ ไข

เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะทางสายหน้าเทศบาลเมืองสะเตงนอก ไปซอย 12 

อยากจะสอบถามไปทางท่านผู้บริหารฯ ว่าตอนนี้มีแนวทางอะไรที่จะ

ดําเนนิการบ้าง ขอบคุณครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์   สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มี เรื่อง อื่น ๆ เสนอ โปรดยกมือ  

ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอเชญิ นางสาวนําทัย  อินอ่อน  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2    
 

นางสาวนําทัย  อินอ่อน  เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  และผู้เข้าร่วม

สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต 2 ประชุม ทุกท่าน  ดิฉัน นางสาวนําทัย  อินอ่อน สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

เขต 2   ดิฉันมีเรื่องที่จะพูดวันนี้ ก็คือ  

  เรื่อง ขยะมูลฝอย ก่อนอื่นอยากจะขอบคุณ ไปยังกองสาธารณสุข 

ด้วยนะคะ ในเรื่อง ขยะ น้อง ๆ ตอนนี้ก็ทํางาน โอเคดีมาก ตอนที่ลงพื้นที่ แต่

จะมปีัญหาตรงที่ว่า ขยะตอนนี้ คือ มันเยอะมาก และอีกอย่างหนึง่ ดิฉันก็ 

อยากให้ผู้บริหารฯได้ลงไปดูบ้าง และแถวหลังอนามัย หมู่ 9  ระหว่างหมู่ 9 

แล้วก็โซนของ หมู่ 6 มีแคมป์พม่าอยู่กัน 4 - 50 คน แบบนี้แล้วขยะก็เต็ม 

บางครัง้ขอช่วยกองช่าง เพื่อที่จะเอารถไปตัก หลายครั้งหลายหน แต่ตอนนี้ก็

เต็มหมดแล้ว แล้วอีกอย่างเวลาชาวบ้านโทรเข้ามาที่กองสาธารณสุข กอง

สาธารณสุข ก็ต้องส่งเด็กไปดูว่าซอยนี้ ๆ  ดิฉันเองก็อยากใหห้ัวหนา้ฝา่ยหรอื 
/ผู้บริหารฯ ลงไปดูบ้างวา่… 
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ผู้บริหารฯ ลงไปดูบ้างว่า เป็นยังไง ณ เวลานี้ ขยะถึงได้เยอะ ในแคมป์พม่า

ตอนนี้ขยะเยอะมาก ๆ แล้วแคมป์ก็เยอะด้วย แล้วแคมป์ ๆ หนึ่งแบบนี้ รถไป

เก็บแล้วขยะก็ครึ่งคันรถขยะ แล้วจะไปตามหมู่บ้านได้ยังไง แต่ละซอยตอนนี ้

อีกอย่างซอยก็เกิดขึ้นมาเยอะ เราต้องลงพื้นที่บ้างนะคะ อยากให้ไปดูซิว่า

ชาวบ้านเป็นอย่างไรบ้าง ไม่ใช่วา่เราจะสั่ง ๆ จะให้เด็กไป เด็กทําไม่ได้ขึ้นมา ก็

ไปว่าเด็กอีก มันก็ไม่ถูก น้อง ๆ เขาทํางานดีมากทุกคน ดิฉันลงพื้นที่แทบจะรู้

ว่า ตรงไหนโซนไหน ตอนนี้ ซอยเยอะจริงๆเลย แล้วตอนนี้ บ้านก็เกิดขึ้นมา

เยอะเหมอืนกับดอกเห็ดในเทศบาลสะเตงนอก เพราะความเจริญเข้ามานะคะ 

อยากจะขอตรงนีแ้หละ อยากใหช่้วยจรงิ ๆ ขอชว่ยจริง ๆ สําหรับสาธารณสุข

ของเรานะคะ ท่านผอ.ก็นั่งอยู่ตรงนี้นะคะ ฝากด้วยนะคะท่าน ผอ. เพราะว่า

ทุกที่จะมีปัญหาหมด แล้วคนตามหมู่บ้านตอนนี้เขารู้ว่าโทรศัพท์โทรมาก็ได้

โทรๆอย่างเดียว แล้วไม่รู้ว่าเด็กจะเป็นอย่างไรบ้าง แล้วทํางานเดี๋ยวนี้เยอะ

จริงๆเลยขยะ เด็กบางคนต้องบอก ซอยนี้เดี๋ยวค่อยเข้าวันนี้นะครับ คือเรา

ต้องคุยกันแล้ววา่ ซอยนี้ วันนี้ผมเข้ามาเก็บสักวันได้ไหม เว้นอีกวันหนึ่งพรุ่งนี้

ผมค่อยเข้ามา เพราะบ้านเยอะ และอีกอย่างบ้านเช่าเยอะอีก ไม่รู้ว่าบริหาร

จัดการกันยังไง ดิฉันก็ไม่รู้นะคะ ฝากสาธารณสุขไว้ด้วยนะคะ แล้วก็มีอีก

อย่างหนึ่งนะคะ ต้องขอบคุณไปทางกองช่างนะคะ ที่ร่วมงานด้วยกันมาโดย

ตลอดนะคะ ขอบคุณนะคะ บางทีก็มีบ้างเล็กๆน้อยๆ ก็เวลาเราลงพื้นที่

ทํางานทุกครั้งนะคะกองช่างก็ดูแลดีมาก ขอบคุณกองช่าง ขอบคุณท่าน ผอ. 

กองชา่ง ไว้ตรงนี้ดว้ยนะคะ ที่ทํางานกันมา   

  เรื่อง ถนนหนทาง ก็เหมือนกัน ขอฝากท่าน ผอ.กองช่าง ไว้ด้วย

เหมอืนกันนะคะ ตอนนีแ้ถว หมู ่9  ก็ยังเยอะ ที่วา่เป็นคูระบายน้ํา รู้ว่าบ้านมัน

ไม่มีในตรงนี้ แต่เราก็พยายามลอกคูคลองขึ้นมา เพราะว่าเวลาฝนตกขึ้นมา

น้ําก็จะท่วม เพราะว่า ชาวบ้านด้วยความมักง่าย ขยะ พอถึงเวลาไม่มีคนก็หัน

ซ้ายหันขวาโยนขยะ แล้วความลําบากก็มาที่ สท.ในพื้นที่ หรือในทุกพื้นที่ก็

เห็นจะว่าได้ คนเก็บก็เก็บไป คนโยนก็โยนไป ก็ได้กองช่างเป็นคนช่วยดูแลตรง

นี้ ดิฉันก็ขอขอบคุณมากจริง ๆ นะคะที่ร่วมงานกันมา ขอบคุณความมีน้ําใจ

ของทุก ๆคนในกองชา่ง ฝากผู้บริหารฯ ไว้ด้วยนะคะเรื่อง ขยะดิฉันฝากจริง ๆ 

ขอบคุณค่ะ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์   สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มี เรื่อง อื่น ๆ เสนอ โปรดยกมือ  

ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอเชญิ นายแวฮาซัน  แวหะยี   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1  

 

/นายแวฮาซัน  แวหะยี… 
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นายแวฮาซัน  แวหะยี  เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  และผู้เข้าร่วม

สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต 1 ประชุม ทุกท่าน  กระผม นายแวฮาซัน  แวหะยี  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

เขต 1   อยากพูดในเรื่องของการทํางานของลูกจ้างของแต่ละกอง ตอนนี้ก็

รู้สึกว่า ก็อยากฝากไป ผอ.กองของแต่ละกองนะครับ ช่วยกําชับในเรื่องของ

เวลาการทํางานนะครับ เพราะว่าช่วงเช้าจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับ จะ

มีปัญหาในช่วงบ่ายนะครับ เพราะว่าพวกเราสมาชิกสภาฯ จะสวนทางกับ

ลูกจ้างเราหลายๆคนนะครับ บ่าย 2 บ่าย 2 ครึ่ง กําลังขับรถเข้ามาในทํางาน

ที่เทศบาลฯ อยากฝากให้หัวหน้ากอง ผอ.แต่ละกอง ช่วยกําชับ ในเรื่องของ

เวลาเพราะว่ามันจะไปกระทบถึงผู้บริหารฯ กระทบไปถึงตัวของท่านเอง 

สุดท้ายคนที่ไม่ได้รับประโยชน์ก็คือ ชาวบ้านในสะเตงนอก นะครับ ก็เลย

อยากฝากให้ทุกท่าน นะครับ ช่วยดูแลพนักงานในความดูแลของท่าน เรื่อง 

ของเวลาการทํางาน ขอบคุณครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์   สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มี เรื่อง อื่น ๆ เสนอ โปรดยกมือ  

ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอเชญิ นายอนันต์   ฮะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2    
 

นายอนันต์   ฮะ เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  และผูเ้ข้าร่วม

สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต 2 ประชุมทุกท่าน กระผม นายอนันต์   ฮะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2  

จากที่ท่าน สท.นําทัย ได้พูดไปแล้ว เรื่อง ขยะ ผมขอเพิ่มเติม  

  1. เรื่อง การเก็บค่าขยะมูลฝอยนะครับ คือชาวบ้านบางทีเราเดินเข้า

ไปในซอยไปพบปะชาวบ้าน ก็จะพูดว่า ทําไมทางเทศบาลฯไม่มาเก็บค่าขยะ 

ทั้ง ๆที่ทางเทศบาลฯเราก็มีเจ้าหน้าที่ โดยตรงที่ทําหน้าที่ตรงนี้อยู่แล้ว ไม่ใช่

ว่านาน ๆ ครัง้ เราไปตั้งศูนย์ที่ไหนสักแห่งของชุมชน เราต้องเข้าไปเก็บนะครับ 

คือถ้าทําอย่างนัน้ เราจะไม่ได้ประโยชน์สูงสุด  

  2. เรื่อง รถเก็บกิ่งไม้นะครับ คือ ชาวบ้านโทรศัพท์มาครั้งหนึ่งบอกว่า 

รถเสีย แตผ่มก็เห็นว่า รถจอดอยู่ไม่ได้ไปเข้าอู่ แล้วอีกวันหนึ่งรถพาออกไปได้ 

คืออยากให้ชี้แจงตรงนี้หน่อยนะครับว่ารถเสียยังไงหรือเสียเฉพาะเวลาที่คน

โทรศัพท์เข้ามา ขอบคุณครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ ขอบคุณครับ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีเ รื่อง  อื่น  ๆ  เสนอ 

ประธานสภาเทศบาลฯ  โปรดยกมือ ไม่มี ที่จริง เรื่องการทํางานของบุคลากร นายกฯก็มี โครงการ

 หรอืตัวชี้วัด ของแต่ละคนเป็นแผน  แตม่นุษย์เราก็แบบนั้น เมื่อก่อนหลัง 

 ละหมาดซุพฮี (ซูโบะห์) คนมุสลิม มีการมาสแกนนิ้วมือ ทั้ง ๆที่เทศบาลยัง  

ไม่เปิด พอสักพัก นายกฯ กําหนดว่า เริ่มตั้งแต ่8.00 น.ก็เข้ามาสแกนนิว้มอื 

/อยากจะฝากหัวหน้ากอง… 
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อยากจะฝากหัวหน้ากองแตล่ะกองตอ้งเคร่งครัด ตอ้งตรวจสอบ ต้องชี้แนะให้

คนที่ทํางานต้องมีความรับผิดชอบ โดยเฉพาะช่วงบ่าย บ่าย 2 ครึ่งยังไม่มา 

ตอนนี้อยากจะให้หัวหน้ากองแต่ละกองช่วยตรวจสอบ ช่วยชี้แนะ ถ้าเป็น

มุสลิมถอืว่า คนนีไ้ม่มคีวามรับผดิชอบ ไม่มีอามานะห์  ยังไงก็ไม่มีความเจริญ

ในตัวเอง และองค์กร ตรงนี้ อยากจะฝาก ถ้าสุดท้ายผมคิดว่า สมาชิกสภาฯ

และคณะผู้บริหารฯจะช่วยไปบริหารฯโดยเฉพาะนายกฯ จดชื่อและส่งให้

นายกฯโดยตรง ในการประชุมของสมาชิกสภาฯผมอยากฝากตรงนี้ให้หัวหน้า

ช่วยกันติดตาม ไม่ต้องเกรงใจ เพราะว่าองค์กรทุกองค์กรต้องมีการทํางาน

ของแต่องค์กรต้องมีคําว่า อามานะห์ (ความรับผิดชอบ) ถ้าสมาชิกสภา

เทศบาลฯ ท่านใดไม่มีข้อเสนอแนะ เชิญ นายกเทศมนตรีในการตอบปัญหา

ของสมาชิกที่เสนอแนะในวันนีน้ะครับ    

     

นายเสรี   เรืองกาญจน์  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้เข้า

นายกเทศมนตรีฯ  ร่วมประชุม ทุกท่าน   กระผม นายเสรี   เรืองกาญจน์  นายกเทศมนตรเีมือง 

สะเตง ขอชีแ้จงและตอบปัญหาของสมาชิกสภาฯที่เสนอแนะในวันนีน้ะครับ  

เรื่องที่ 1 เกี่ยวกับการแก้ปัญหาน้ําท่วมซ้ําซาก ถนนหน้าเทศบาล

ตอนนี้ แบบอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับ ใกล้จะทําสัญญาแล้วนะครับ ที่เราจะ

แก้ปัญหาก่อนโดยเราจะใช้งบของเทศบาลฯก่อน โดยการผ่าท่อหน้ากูบูสยาม 

หน้ามัสยิดตือโล๊ะกือบอ และหน้าอนามัย เพื่อให้น้ําได้ระบายก่อน คงอีกไม่

นานน่าจะลงมือปฏิบัติ ในเรื่องการแก้ปัญหาน้ําท่วมในโซนหน้าเทศบาล ใน

ส่วนนี้เราได้ของบจากข้างนอกที่ทางโยธา ก็ไม่ทราบว่าดําเนินการอย่างไร 

รอบหน้าค่อยมาดูรายละเอียดกันต่อไปครับ ตามที่ท่านสมาชิกได้ถามว่าโซน

หน้าเทศบาลจะแก้ปัญหาอย่างไร ตอนนี้แบบเรียบร้อยแล้ว เหลือแต่การลง

นามในสัญญาจา้ง 

เรื่องที่ 2 เรื่องขยะ ปัญหาที่เราเจอบ่อยก็คือรถเสีย รถบางคันก็ตั้งแต่

สมัยเป็น อบต. คันไหนเสียก็จะมีปัญหา เรามีอยู่ 13 คัน ตอนนี้เราดําเนินการ

ได้ 12 คัน อีกคันหนึง่ก็เป็นซากแล้ว จะเห็นว่าโซนทาง หมู่ 2  ต้องดําเนินการ

เป็นช่วงบ่าย เพราะรถไม่พอ และที่สําคัญจะให้ทางรักษาการทาง ผอ.กอง 

สาธารณสุขไปตรวจเช็คน้ําหนักรถแต่ละคัน ได้รับการร้องเรียนมาก เรื่อง

เกี่ยวกับการเก็บขยะซอยเว้นซอยอยากใหผู้ร้ับผิดชอบเรื่องนีดู้ว่าทําไมคนงาน

ทํางาน 6 โมงครึ่ง 9 โมงครึ่ง ก็เสร็จแล้ว 2 ช่ัวโมง ถึง 3 ช่ัวโมงครึ่ง เท่านั้น 

แต่ขยะยังสกปรกอยู่ ผมคงไม่มีเวลาไปดูหน้างานทั้งหมด เดี๋ยวจะไปกําชับ

กองสาธารณสุข เพราะว่า อาทิตย์หน้าจะประชุมกัน ทํางาน 2 ช่ัวโมงครึ่ง 

/ถึง 3 ช่ัวโมงครึ่ง… 
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ถึง 3 ช่ัวโมงครึ่ง ก็มาเดินกันที่หน้าเทศบาลฯ ผมถามก็บอกว่าเรียบร้อยแล้ว  

ก็อยากให้ทางรักษาการผอ.กองสาธารณสุข ไปเช็คดูน้ําหนักรถแต่ละว่าใช้

น้ําหนักเท่าไหร่ ให้ส่งข้อมูลมาจะได้รูว้่า รถแต่ละคันเก็บจริงแค่ไหน น้ําหนักที่

ทุกไปมันเท่าไหร่ เพราะว่าตอนนี้ก็เห็นบ่อยซอยเว้นซอย ซอยเว้นซอย  แต่ว่า 

จะให้ผมลงไปดูหน้างานทุกวัน มันไม่มีเวลา แต่ก็ฝากข้าราชการพวกเราไปดู

ด้วยไม่ใช่อยู่กันแต่สํานักงาน ช่วยไปสุ่มดูว่ารถแต่ละคันเขาทําหน้าที่ของเขา

จรงิไหม เจ้าหนา้ที่เยอะนะครับไม่ใช่น้อย 300 กว่าชีวติ หัวหน้าไม่สั่งอะไรเลย 

ต้องเข้มกว่านี้นะครับ อาทิตย์ที่แล้วผมก็บอกกับเจ้าหน้าที่เราแล้วนะครับใน

การประชุมผู้บริหารฯ ลูกจ้างโครงการของเรา เดือนละ 9,000 บาท บาง

โรงเรียนที่อื่นหรือว่าครูโรงเรียนเอกชน ตอนนี้ ยังไม่ถึง 5,000 บาท เลย เขา

ยังทํา  แตข่องเรานีลู้กจา้งทั่วไป เสาร์ อาทิตย์ ก็หยุด เดือน 9,000 บาท บาง

คนยังมีปัญหากันอีก  ต้องพิจารณานะครับ ไม่ว่าจะเป็นในกองสาธารณสุข 

กองช่าง เอง ที่เยอะๆ ก็ต้องช่วยกันว่าจะทํายังไง 300 กว่าชีวิตที่อยู่ที่นี้  ต้อง

มาเอาขอ้เท็จจริงบ้าง จําเป็นที่จะต้องเอาออกก็ต้องเอาออกบางทีดึงเพื่อนไป

ด้วย ตามที่ท่านสมาชิกสภาฯ บอก ตอนช่วงเช้าโอเค พอล็อคที่ 8.30 น. 

อย่างที่ประธานสภาฯบอกเมื่อก่อนไม่ได้ล็อกเวลา มา 6 โมง พวกเรายังไม่มา

ก็สแกนนิ้วแล้วกลับ ก็มาตอนเที่ยงฟ้องด้วยวงจรปิดที่เรามี พอเราก็ตั้งเวลา 

8.15 น.- 8.30 น. ถึงที่ทํางาน มาบ่าย 2 บ้างบ่าย 3 บ้าง เพราะไม่ต้องสแกน 

ประเภทฉลาดแกมโกงมันเยอะแลว้ยังดึงคนอื่นไปด้วย ก็หามาตรการ ผมเห็น

เอกชนเขาเข้ม เช้า เที่ยง เย็น เขายังทํางานได้ เราน่าจะเป็นเช้า เที่ยง เย็น ดู

แล้วข้าราชการน้อยมาก ปัญหาส่วนมากจะเป็นลูกจ้าง แล้วบ้านก็ไม่ได้ไกล 

อยู่ใกล้ ๆ 2-3 กิโลจากที่ทํางาน ต้องฝาก บางทีเราน่าจะ ออกเช้า เที่ยง เย็น 

บ้าง ผมว่า มันเยอะ  แต่ถ้าเป็นพนักงานบริษัท  ตอนเช้า ๆ กินกาแฟผมนั่งดู 

ที่โรงแรมปาร์ควิว เขารีบมาสแกน มาก เพราะว่าเกิน 2- 3 นาที ต้องเสีย

ค่าปรับเลย เอกชนเค้าไม่สนใจ แตเ่รา พอเป็นงานของรัฐบางทีต้องใช้ใจต่อใจ 

แต่สุดท้ายแล้วต้องใช้กฎบังคับบ้าง เมื่อก่อนเราไม่ได้ใช้สแกนนิ้ว ก็จะเซ็นชื่อ

เช้า แล้วมาเซ็นชื่อกลับพรุ่งนี้ พอเรามีที่สแกนนิ้ว ก็รับไม่ได้ เราก็ต้องหา

มาตรการในส่วนของการทํางานของลูกจ้าง ตามที่ท่านประธานสภาฯได้บอก 

ส่วนใหญ่ที่เป็นข้าราชการเขารับผิดชอบต่อหน้าที่ แต่ยังลูกจ้างอีกเยอะ บ่าย 

2 ครึ่ง ผมดูที่เอกชนทํางาน เวลาจะกลับบ้านยังหาโอกาสลําบากเลย ของเรา

นี่ลูกลืมปากกาแท่งหนึ่งก็ไปกลับแล้ว ไปส่งลูก ซื้ออะไร สบายเกิน เมื่อ       

2 วันที่แลว้มีนอ้งคนหนึง่ ทํางานเป็นแมบ่้านที่โคลีเซี่ยม เข้างาน 7 โมงเชา้ 

/ออก 5 โมงเย็น... 
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ออก 5 โมงเย็น ได้วันละ 200 กว่าบาทเอง ไม่มีวันหยุด ของเรา 9,000 บาท 

เสาร์ อาทิตย์หยุด วันหยุดราชการก็หยุด มีประเภทฉลาดแกมโกงพอสมควร 

ก็ต้องหามาตรการตรงนี ้ขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯที่เสนอแนะตรงนี ้นะครับ 

เรื่อง รถเก็บกิ่งไม้ ต้องให้ทางรองปลัด และประธานฯ ช่วยกําชับดู

ด้วยว่า ทําไมรถออกบ้างไม่ออกบ้าง เพราะว่าพูดถึงสภาพรถเราก็เต็มที่แล้ว 

จัดซื้อมานานมากแล้ว ทํางานหนัก ๆ ก็เสีย ก็อยากซื้อใหม่ แต่งบประมาณ

ของเรา มีจํากัด ไม่ได้ตามเป้าในเทศบัญญัติฯ ถ้าตามเป้าเราก็จะดําเนินการ

ได้อีกเยอะ ปีนี้ก็อยู่ที่ประมาณ 160 ล้านเอง เราตั้งในเทศบัญญัติฯไว้ 200 

กว่าล้าน ถามว่า 100 กว่าล้าน ค่าจ้างบุคลากรของเราไม่รู้เท่าไหร่เยอะมาก

นะครับ ลูกจ้างบุคลากรของเราเยอะ พอลูกจ้างบุคลากรเยอะมันก็จะไป

กระทบในเรื่องของงบที่เราจะไปพัฒนาในพื้นที่ เราจะใช้อะไรก็ได้แต่มันจะอยู่

ในตะกร้านี้  ฝากช่วยๆกันดูนะครับ ช่วยๆกันสอดส่องว่า ในครอบครัว        

สะเตงนอก ช่วยกันดูแลหรอืเปล่า  มอีะไรที่ผิดสังเกตหรือเปล่า มาบอกผมได้

เลย ผมบอกหัวหน้าส่วนแล้วนะครับ ในส่วนที่มีการแอบร้อง ป.ป.ช.หรือว่า

ร้องอะไร ถามว่า กลัวไหม ผมไม่ได้กลัวนะครับ แต่ไม่ได้ท้า  แต่ถ้าจะเล่นให้

เล่นกับผมคนเดียว อย่าเล่นในส่วนของข้าราชการเลย เขาทํางานหลายปี เขา

เกษียณต้องการรับบํานาญรับอะไร ถ้ามันติด จะติดเป็นลูกโซ่ ส่วนตัวผมไม่

กลัว เราเป็นนักการเมืองเรามาอยู่ที่นี่ได้ก็ ไม่ง่ายแล้ว แต่ถามว่าลูกจ้างที่

ทํางานให้เรา ที่แน่ ๆ ข้อมูลมาจากวงใน ถ้าวงในไม่ให้ข้อมูลก็ยาก ต้องเป็น

คนข้างในบ้าน นอกบ้านใครจะไปรู้ รู้เรื่องวันไหนก็ต้องออกเมื่อนั้นเลย ถ้าเป็น

ลูกจ้างก็ออกอย่างเดียว ข้าราชการก็ต้องย้ายอย่างเดียว ไม่เก็บไว้นะครับ  

เราอยู่ในองค์กรคนเยอะๆ คุณฟ้องอะไรปลัดติดเรื่อง ปลัดจะเกษียณปีหน้า 

แค่คุณเอาความสะใจของตนเองเป็นหลัก เพื่อนทํางานสิบ ๆ ปี จะได้รับ

บํานาญมาติดเรื่องของ ป.ป.ช. ไม่ยุติธรรมเลยถ้าจะเล่นกับพวกเรา จะเล่น

กับนายกฯ พอได้เล่น แต่เรายุติธรรมพอ เราถือว่า ในเมื่อเค้ากําหนดมาแล้ว 

เราไม่ได้สนใจ เรื่องเขาฟ้องกับผมเรื่องหนึ่ง เราลูกผู้ชายพอ แต่ของคนอื่น    

ไม่ใช่อย่างนั้น พูดว่า ลูกผู้ชาย แต่เวลาปฏิบัติก็ไม่ใช่ หรือว่าใครในเทศบาลฯ 

ถ้าอยู่ที่นี่ไม่ได้ ก็ลาออก อยู่ที่นี่ไม่สบายก็ย้าย มีอีกเยอะครับคนที่จะเข้ามา

เทศบาลสะเตงนอก มีทุกวัน การทํางานภาพรวมสะเตงนอกเราต้องแก้ไข

ปัญหาอีกเยอะ ต้องของบประมาณข้างนอก ปีนี้โครงสร้างพื้นฐานน่าจะ 20 

ล้าน และจะบอกล่วงหน้าว่าสิ่งที่เราจะทํามีอะไรบ้าง ผังเมือง 4 ซอย 6 ทั้ง

สาย ทําสัญญาแล้ว, หนา้พาณชิย์ไป 5 แยก ไม่ใช่ผลงานของผม แตเ่ป็น 

/ผลงานของทุกคน... 
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ผลงานของทุกคน ท่านเสนอมาผมพิจารณาไป ทุกอย่างเป็นลายเซ็นผมหมด 

ไม่มีลายเซ็นประธานสภาฯ ลายเซ็นสมาชิกสภาฯ ฉะนั้น จะไปอ้างเป็น

รายบุคคลไม่ได้ครับ ถ้าอ้างเป็นรายบุคคลได้ นายกฯ ก็เป็นผู้เสนอ แต่ไม่ใช่ 

เพราะผมบอกเสมอว่าพืน้ฐานมาจากสมาชิกสภาฯทุกท่าน เสนอให้ผู้บริหารฯ 

ผู้บริหารฯก็เสนอต่อหน่วยงานอื่น ๆ เท่านั้นเอง นะครับ ถ้าพูดอย่างนี้ไม่ได้

อย่าไปพูดดีกว่า ถ้าพูดว่าเป็นผลงานของผมคนเดียวมันไม่ดี ต่อไปผมจะไม่

เซ็นมันก็จะเป็นเรื่องใหญ่เลย ถูกมั้ยครับ สิ่งเหล่านี้อยากให้ไปสอดคล้องกัน 

การเมืองก็คือการเมือง พอหมดวาระ ค่อยว่ากันไป แต่เราทํางานที่นี่ อยาก

ให้พาองค์กรไปด้วย เพราะว่าเทศบาลเมอืง มนักินทั้งผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ 

ข้าราชการ และลูกจ้างทั้งหมด หน้าพาณิชย์เราจะรื้อทําถนนใหม่ สาย

พาณิชย์ออกไป 5 แยก ได้พื้นที่ถนนกว้างอีก 2 เมตร  ผังเมือง 4 ซอย 6  

และก็ หมู่ 11 ที่บิ๊กซี คูระบายน้ํา ตอนนี้กําลังทําแบบสร้างทางอยู่ แล้วก็รั้ว

หน้าเทศบาลฯ ปรับโฉมหน่อย  แจ้งให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทราบว่า ทั้งหมดก็

มาจากแผนที่เราตั้งไว้ นะครับ ก็ขอชี้แจงเท่านี ้ขอบคุณครับ  
   

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีเรื่องอื่น ๆ เสนอ โปรดยกมือ ไม่มี

ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอขอบคุณ สมาชิกสภาเทศบาลฯทุกท่าน ที่ เข้าประชุมในวันนี้  หาก 

    มีขอ้ผดิพลาดประการใด ขอมาอัฟด้วย  ขอปิดประชุม  
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

ปิดประชุม    เวลา    14.20  น. 

(ลงช่ือ)     ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 

(นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ) 

          เลขานุการสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการตรวจสอบ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 2  (คร้ังท่ี 1)  ประจ าปี  2566 

ประชุมเมื่อวันอังคารที่   30   เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2566 

ของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

เสนอ  สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

******************** 

1. ต้นเรื่อง 

สภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก ได้มกีารประชุมสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก สมัยประชุมสามัญ   

สมัยที่ 2  (ครั้งที่ 1)  ประจําปี  2566  เมื่อวันอังคารที่   30   เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2566 
 

2. ข้อเท็จจรงิ /ความเห็นของคณะกรรมการฯ 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ  ได้กําหนดตรวจสอบรายงานการประชุมสภา 

เทศบาลฯ ดังกล่าวข้างตน้  เมื่อวันอังคารที ่  6   เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  2566   เวลา  13.30 น. – 16.00 น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  จํานวน   31   หน้า แล้ว เห็นว่า ถูกต้องและครบถ้วน ตรงตาม 

ที่ได้มกีารประชุมทุกประการ 
 

3. ข้อระเบียบ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  แก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2554  หมวด  2 การประชุม  ขอ้ 33 
 

4. ข้อพิจารณา /ข้อเสนอแนะ 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  จงึขอรายงานมายัง สภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก  

เพื่อดําเนนิการตอ่ไป 

(ลงช่ือ)        ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                (นายมะสดี   หะยียะปาร์) 

        สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก  เขต  1 

(ลงช่ือ)      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                 (นายแวฮาซัน   แวหะยี) 
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 (นายอนันต์   ฮะ) 
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